



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร  
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการป่าชุมชน ตำแหน่งนิติกร ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเลือกสรรในตำแหน่งนิติกร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งนิติกร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จำนวน ๒ ราย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบ ได้บัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	๐๓๑๘๐๑๗๖	๗	นางสาวจิตโสภี โพธิสาร	
๐๐๒	๐๓๑๘๐๑๒๕	๘	นายธีรพงศ์ ศรีพิชัย	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ผู้สมัครรายงานตัว ๑๐.๓๐ น. เริ่มสอบสัมภาษณ์	ห้องประชุมอาคารหลวงบริหาร วนเขตต์ ชั้น ๒ สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน  
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักจัดการทรัพยากร  
ป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และทางเว็บไซต์ <http://www.forest.go.th/ratchaburi10/index.php>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้สมัครปฏิบัติ  
ตามระเบียบ คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์  
ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียงตามลำดับ  
เลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ  
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อ  
เข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ ในเอกสารการเข้ารับการประเมินจากกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายนิทรรศ เวชวินิจ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)  
ผู้อำนวยการแทนอธิบดีกรมป่าไม้